



## Geleximco Thái Bình đăng quang giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Geleximco Thái Bình.

Chiều ngày 17/7, tại nhà thi đấu tỉnh Vinh Phúc đã diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

Với phong độ cao và sự đồng đều ở tất cả các vị trí, Geleximco Thái Bình đã xuất sắc vượt qua Hóa chất Đức Giang với tỷ số thuyết phục 3 - 0, tỷ số các set lần lượt là 25 - 21, 25 - 13 và

25 - 15. Đây là lần thứ hai trong lịch sử bóng chuyền nữ Thái Bình bước lên ngôi vị cao nhất tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Nhập cuộc tự tin với một đội hình thi đấu nhuần nhuyễn, gắn kết, đa dạng mũi tấn công, Geleximco Thái Bình thể hiện bản lĩnh trước Hóa chất Đức Giang - đội bóng lần thứ ba liên tiếp lọt vào trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Trái với dự đoán của giới chuyên môn là trận đấu

sẽ kéo dài tới 5 set, Geleximco Thái Bình chỉ cần 3 set để giành thắng lợi chung cuộc. Trong trận đấu này, với đấu pháp hợp lý, tất cả các vị trí trên sân của Geleximco Thái Bình đều thể hiện tốt bản lĩnh, khả năng chuyên môn và tinh thần đồng đội cao, thi đấu thăng hoa, mang đến cho khán giả những pha bóng mãn nhãn. Bên cạnh đó,

(Xem tiếp trang 4)  
TÚ ANH

## Giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu

Sở Công Thương phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên và Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến những nội dung cơ bản của một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và các biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp được cập nhật tình hình đàm phán FTA của Việt Nam; cơ hội và dư địa tận dụng một

số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; tình hình tận dụng FTA của Thái Bình và các vấn đề đặt ra đối với việc thực thi các FTA. Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Thái Bình hiện nay chủ yếu gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, ASEAN, Đài Loan, Hồng Kông, Nga và một vài nước khác với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 2,1 tỷ USD/năm. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn là may mặc, da giày, linh kiện,

phụ tùng, xơ sợi và dệt khăn bông chiếm 98,8%, trong khi đó các mặt hàng nông sản, thủy sản, gạo xuất khẩu của tỉnh chỉ chiếm 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thực tế nhiều doanh nghiệp chưa hiểu biết đầy đủ và chưa tận dụng hết dư địa xuất khẩu mà các FTA mang lại. Các chuyên gia khuyến cáo tỉnh và các doanh nghiệp cần sớm xây dựng chính sách hỗ trợ, thay đổi tư duy quản lý; xây dựng và

(Xem tiếp trang 4)  
KHÁC DUẤN

## Hội thảo tư vấn phản biện đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội thảo tư vấn phản biện đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Dự thảo đề án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng để ra mục tiêu: đến năm 2025, xây dựng 1 trường trung cấp, 1 trường cao đẳng theo hướng tự chủ; 100% nhà giáo đạt chuẩn, khoảng 80% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị

(Xem tiếp trang 4)  
ĐẶNG ANH



Công ty TNHH Toyota Gosei Hải Phòng chi nhánh Thái Bình thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao tay nghề cho người lao động.

### ► Khám bệnh, tặng quà cho đối tượng chính sách

Sáng ngày 17/7, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh và đoàn thanh niên các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Thái Bình tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Hòa (Vũ Thư).



Khám bệnh về mắt cho người dân xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

Tại chương trình, 150 người là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn về triệu chứng, phương pháp điều trị, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi; tặng thuốc điều trị, thuốc bổ; những trường hợp bệnh lý bất thường được phát hiện và được tư vấn chuyển lên tuyến trên để kiểm tra và điều trị kịp thời.

Đoàn thanh niên các đơn vị cũng đã tặng 32 suất quà cho các em học sinh thuộc diện gia đình chính sách, thân nhân các liệt sĩ, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Xuân Hòa.

Đây là một trong những hoạt động tri ân của tuổi trẻ khối doanh nghiệp tỉnh đối với những người có công với đất nước nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

XUÂN PHƯƠNG

### ► Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trung đoàn 210

Sáng ngày 17/7, Ban Liên lạc Trung đoàn 210 tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 48 năm ngày thành lập (20/7/1974 - 20/7/2022).

Trung đoàn 210, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 ra đời theo yêu cầu của cách mạng khi cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam đang ở giai đoạn nước rút. Trận đánh đầu tiên của Trung đoàn 210 diễn ra trên sông Nhà Bích, tỉnh Bình Phước đã phá tan cứ điểm của địch trên cầu Nhà Bích, mở màn cho những chiến thắng sau này của Trung đoàn 210. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung đoàn 210 tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ biển giới Tây Ninh, một số tiểu đoàn được tách ra để tham gia cùng lực lượng ta tiêu diệt quân Polpot, giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Hơn 11 năm chiến đấu không ngừng nghỉ, Trung đoàn 210 đã trải qua nhiều sự kiện, chiến dịch lớn với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 210 được ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị; đồng viên, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống; cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của Trung đoàn.

TIẾN ĐẠT

## Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

(Xem trang 2)



Sản phẩm trứng vịt biển Đông Xuyên của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên (Tiền Hải) - thành viên của Hiệp hội đạt chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

## Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh

(Xem trang 3)